

BRRตั้งงบประมาณ400ล้านบาท

ลุยอาหาร-เครื่องดื่ม

ทินฮุัน - BRR สบช่องธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม คาดใช้ลงทุน 300-400 ล้านบาท หวังเพิ่มมูลค่าน้ำตาลทราย กระจายความเสี่ยงหลังยกเลิกระบบโควตา มองปีหน้าเติบโต 30% เหตุเคาะราคา → → → **อ่านหน้า 8**



➔ BRR (ต่อจากหน้า 1)

ขายแล้วทั้ง 100% เหลือเพียงทยอยส่งมอบ ขณะที่ปีหน้าเกะตีดราคน้ำตาลโลก แย้มสนใจเสนอขายไฟในโครงการ SPP Hybrid รอคัดความชัดเจน นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัทกำลังสนใจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย และคาดว่าจะชัดเจนภายในเดือนหน้าว่า จะเป็นสินค้าใด แต่จะเป็นสินค้าที่ต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าน้ำตาล คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 300-400 ล้านบาท

เนื่องจากปัจจุบันนโยบายระบบการกำหนดโควตาจะยกเลิกไป และพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่กำลังจะออกมาในเร็วๆ นี้ การเพิ่มมูลค่าให้น้ำตาลทรายน่าจะเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงได้ทางหนึ่ง

สำหรับแผนการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ มูลค่าลงทุนราว 1.4-1.5 พันล้านบาท และโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 4 นั้น อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร ซึ่งหากตกลงกันได้ก็จะดำเนินการทั้ง 2 โครงการ แต่หากไม่ได้ก็คาดว่าจะเลือกลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ยังสนใจยื่นเสนอขายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 โครงการบนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์รวม 60 เมกะวัตต์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid ทั้งนี้

ยังขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ ที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจน

นายภัทรพงศ์ กล่าวถึง ผลประกอบการในปีหน้าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยยอดขายเติบโตที่ 30% จากปีก่อนที่มียอดขาย 4,685 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้มีการขายน้ำตาลล่วงหน้าไปแล้ว 100% และสามารถทำราคาขายได้ดีในช่วงขึ้นไปถึงระดับสูงที่ 23 เซ็นต์ต่อปอนด์ ในครึ่งปีหลังจึงเป็นช่วงการทยอยส่งมอบ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปีถัดไปที่อาจจะทำยอดขายได้ลดลงไป โดยราคาน้ำตาลทรายขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 14 เซ็นต์ต่อปอนด์ และประเมินว่าทั้งปีน่าจะเคลื่อนไหวที่ 15-16 เซ็นต์ต่อปอนด์ ทำให้คาดว่าบริษัทน่าจะสามารถเคาะราคาขายได้ประมาณนี้ ยกเว้นว่าจะมีเหตุการณ์อื่นที่ทำให้ราคาขยับขึ้นได้อีก

อย่างไรก็ตาม โฉนดของผลกำไรในปีหน้านั้น ยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตน้ำตาลทราย และค่าความหวานของน้ำตาลทรายที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วย โดยผลผลิตปี 2560/2561 คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าที่เพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านตันในปีก่อน เป็น 2.8 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรสามารถทำผลผลิตต่อไร่ได้เพิ่มขึ้นจาก 12 ตันต่อไร่ เป็น 13 ตันต่อไร่ ทำให้ สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 322,000 ตัน ซึ่งค่าความหวานของอ้อยก็เพิ่มขึ้น ☺